



ประกาศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โควตาพิเศษ รอบที่ ๙

ด้วย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โควตาพิเศษ (รอบที่ ๙) ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

หลักสูตร ๔ ปี

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	สาขาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวจิรัฐติกาล ชาตรี	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
๒	นางสาวจุฬาลักษณ์ จิตรบุญ	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
๓	นางสาวเบญจรัตน์ ขุนพรหม	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
๔	นางสาวจันทกานต์ คงสิน	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
๕	นางสาวโสรยา วงศ์ชมภู	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	สาขาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวเบญญาภา สุวรรณโน	การบัญชี
๒	นางสาวอรัญญา โสมล	การบัญชี
๓	นางสาวกมลรัตน์ เดชฤกษ์ปาน	การบัญชี
๔	นางสาวมลิวลีย์ พุทธสวัสดิ์	การบัญชี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวจุฬารัตน์ อินแพง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๒	นางสาวจตุติมาพร ฉิมเรือง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๓	นางสาวมยุรี ท้ามบุญฤทธิ์	การท่องเที่ยวและการบริการ
๔	นางสาววรรณัท ยิงประสิทธิ์	การท่องเที่ยวและการบริการ
๕	นางสาวเกวลิน มีลิ้ม	การท่องเที่ยวและการบริการ
๖	นางสาวศศิประภา คงสงด้วง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๗	นางสาวภาวิตา ถึงมาก	การท่องเที่ยวและการบริการ
๘	นางสาวพลอยพรรณ รัตนพันธ์	การท่องเที่ยวและการบริการ
๙	นางสาวขวัญจิรา แสงศร	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๐	นายคณิศร เอียดดี	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๑	นายณัฐวัตร ขาวดี	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๒	นางสาวอวาตตีฟ ยอหะ	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๓	นางสาวพิมพ์กานต์ ถิมหยัด	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๔	นางสาวชาลิมา บินโสะ	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๕	นายชัชชาปิล เบ็ญตะเหล็ก	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๖	นางสาวชูรียา คงคางาม	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๗	นายกิริมีน อาลี	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๘	นางสาวรุจิรา อุ่ทอง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๙	นางสาววรรณษา สามารถ	การท่องเที่ยวและการบริการ
๒๐	นางสาวจีระนันท์ หมวดทอง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๒๑	นางสาวพนิตพิชา รักเครือ	การท่องเที่ยวและการบริการ
๒๒	นางสาวนัสรีนา บาโง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๒๓	นางสาวอัญชญา แซ่เตี๋ย	การท่องเที่ยวและการบริการ

หลักสูตรเทียบโอน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวอัยรา สุโทวา	การบัญชี
๒	นางสาวกัณฑ์นิษฐ์ พรหมศิลา	การบัญชี

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ และสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. และสแกนเข้าไลน์กลุ่มสาขาวิชา เพื่อรับทราบข่าวสารต่างๆประกาศหน้าเว็บไซต์ www.cht.rmutsv.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ



สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน)



สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจ



สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี ๔ ปี

